






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>นโยบายกัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 "มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ" พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ณ สนามกีฬา.อุทัยธานี โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีความพร้อมดำเนินงานอย่างครบวงจร</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 14 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,321 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,670,184 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 32,578 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,251 ราย รักษาหายสะสม 4,627,285 ราย ยังรักษาอยู่ 10,321 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 614,714,581 (+6,315) ราย 6,520,506 (+59) ราย รักษาหาย 593,820,007 (+122,345) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75.2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, soudhitalk, hfocus, TNN, nationtv, ch7)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ BA.2.75.2 เป็นเรื่องปกติขณะนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไร กรมฯ ได้ติดตามสายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกว่า BA.2.75.2 จะระบาดรวดเร็วหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่พบการระบาดที่มีนัยยะสำคัญ</p> <p>- ศว.สันต์ จันทราทิตย์ หน.ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล เผยว่า โอมิครอน BA.2.75 เป็นเจเนอเรชัน 2 กลายพันธุ์จาก BA.2 ส่วนโอมิครอน BA.2.75.2 กลายพันธุ์มาจาก BA.2.75 ถือเป็นเจเนอเรชัน 3 โดยกลายพันธุ์ต่างจากไวรัส อยู่ชั้น 95-100 ตำแหน่ง คุณสมบัติหลักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สุดในขณะนี้ และเติบโตแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 90% ซึ่งในไทยพบแล้ว 1 ราย ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งระบุว่า โอมิครอน BA.2.75.2 หลีกเลียงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดในปัจจุบัน อาจแพร่เชื้อได้มากขึ้นในอนาคต</p> <p>2. ประสิทธิภาพยาฟาวิพิราเวียร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ ประชาชาติ</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ยืนยันแนวทางการรักษาโควิดโดยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ของประเทศไทย มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสถาบันร่วมกันพิจารณา ติดตามผลจากการใช้จริง สามารถลดอัตราการสูญเสียได้ พบครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาอาการดีขึ้นใน 2 วัน เทียบกับกลุ่มไม่ได้รับยาต้องใช้เวลา 14 วันกว่าอาการจะดีขึ้น สำหรับการวิจัยยาฟาวิพิราเวียร์ของต่างประเทศดำเนินการคนละห้วงเวลา รวมถึงมีข้อแตกต่างในรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้จริงของไทย ซึ่งตั้งแต่มีการใช้ยาตัวนี้ อัตราการสูญเสียลดน้อยลงตามลำดับ</p> <p>3. ค่าบริการรักษาโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, thebangkokinsight, hfocus, isaranews, INN, moneyandbanking, nationtv)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. เห็นชอบโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รอบที่ 5 ของ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการสถานพยาบาล ที่ให้บริการสาธารณสุขโรคโควิด 19 สำหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย ช่วงเดือนก.ย.-พ.ย. วงเงิน 27,562.56 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมัติหลักการกลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 6 โครงการ เกี่ยวกับการดูแลโควิด 19 รวมวงเงิน 13,124.102 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง และกลุ่มบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน โดยให้ใช้จ่ายจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 จำนวน 12,123.109 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 1,000.99 ล้านบาท ให้ สธ. พิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งอื่นที่เหมาะสม</p> <p>4. เสนอปลดล็อกให้เภสัชฯจ่ายยาโควิดได้ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน บทนำมติชน)</p> <p>- นายกรุง สุรเวชสุนทร นายกสมร้านขายยา กล่าวถึงการจำหน่ายยารักษาโรคโควิด 19 ในร้านยาตามใบสั่งแพทย์ หลังจากที่ อภ. ประกาศกระจายยาให้ร้านยา ได้หารือกับนายกสมร้านขายยาเภสัชกรชมชื่นมีความเห็นตรงกันว่า ใบสั่งยาจากแพทย์จะมาถึงร้านขายยาจริง ทำให้ร้านยาขนาดเล็ก ๆ ไม่กล้าสต็อกยา แต่ร้านยาขนาดใหญ่จะมีสต็อกยาเกิน ปัญหาจึงมีจุดเดียวคือ การจ่ายยาต่อเมื่อมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นที่ทำให้เป็นคอขวด เรื่องนี้จึงทำได้ยาก รวมถึงยังไม่มีใครสามารถซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ได้ เพราะควบคุมเข้มกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ ทั้งนี้ มีแพทย์หลายกลุ่มออกมาต่อต้านเรื่องการขายฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วย เพราะใช้ไม่ได้ผล ขณะเดียวกัน หลาย รพ. เริ่มนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์มาแล้ว ทำให้ยาฟาวิพิราเวียร์มีราคาถูกลงหากประชาชนยังต้องไป รพ. เพื่อไปรับใบสั่งยาที่ต้องเสียเวลาอีก จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา มีแต่เพิ่มขึ้นตอน ดังนั้น ขอให้รัฐปลดล็อกให้เภสัชกรประจำร้านยาสามารถจ่ายยาได้เองโดยไม่มีใบสั่งแพทย์</p> <p>5. คาดเสียชีวิตจากลวงโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- จ.บุรีรัมย์ พบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ เป็นชายอายุ 23 ปี ญาติระบุก่อนหน้าติดโควิด แต่รักษาหายแล้วประมาณ 1 เดือน จากนั้นมักจะมีอาการแปลก ๆ ซึม และอ่อนเพลีย พาไป รพ. หมอฉีดยาบำรุงมาให้ จากนั้นกินข้าวได้ปกติ อาการดีขึ้น แต่ไม่ค่อยพูดกับใคร ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นลวงโควิด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โครงการก้าวทำใจ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก้าวทำใจในสถานศึกษา ณ รร.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตั้งแต่ปี 2563 ไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้สถานศึกษา ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอลดลง ซึ่งขณะนี้ กก.ก้าวทำใจได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม โดยการลงทะเบียนและเก็บสะสมแต้มสุขภาพ Health Point ผ่าน Line ID @thnvr เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมที่มีความท้าทายในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถสะสมแต้มสุขภาพ เพื่อแลกกับของรางวัลได้อย่างต่อเนื่อง</p>	-
<p>สธ.ยืนยันน้ำท่วมยังไม่กระทบสถานพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ผจก., ch7, มติชน, thejournalistclub, acnews, newtv, thailandplus, thaigov, hfocus, mcof, news1live)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังไม่มีสถานพยาบาลที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบ แต่หากมีการระบายน้ำลงมา อาจได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เตรียมงบกลางจำนวน 10 ล้านบาท สำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินร่วมกับจังหวัด และสำรองยาและเวชภัณฑ์</p>	-
<p>โรคมากับน้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, tnn)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และโรคสำคัญที่มากับน้ำท่วมที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมี 2 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้ฉี่หนู และ 2.โรคเมลิออยด์ หรือโรคไข้ดิน พร้อมแนะ ควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานด้วยเท้าเปล่า หากจำเป็นต้องลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ควรใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกัน และหลังขึ้นจากน้ำให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที</p>	-
<p>โรคติดเชื้อไวรัส RSV สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ,ผู้จัดการรายวัน) เว็บไซต์ (ข่าวสด ,ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง โรคติดเชื้อไวรัส RSV ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV จึงเป็นการรักษาตามอาการ เด็กที่มีร่างกายแข็งแรงเมื่อติดเชื้อไวรัส RSV มักจะมีการน้อยคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือทารกคลอดก่อนกำหนด หรือในกลุ่มเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีอาการจนอาจเสียชีวิตไม่สามารถรับประทานอาหารได้ รายที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิด หากมีอาการรุนแรงดังกล่าว ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การบริหารชั้นดีของพระสงฆ์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, changmainews, prd, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.สงฆ์ ได้ถวายคำแนะนำการบริหารชั้นดี (การออกกำลังกาย) ของพระสงฆ์ โดยการเดินบิณฑบาต การเดินจงกรม การกวาดลานวัด เพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทางระบบหายใจ เป็นต้น</p>	-
<p>เตรียมพร้อมก่อนวิ่ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำนักวิ่ง เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนลงสนามแข่ง พร้อมย้ำผู้จัดงาน ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง รวมถึงเข้มงวดในการป้องกันตนเองจากโควิด 19 ด้วยหลัก UP</p>	-
<p>เตือนสถานประกอบการนวดและสปา อย่าโฆษณาเกินจริง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (opt-news, acnews, thebangkokinsight, thailandplus, hfocus, mcot) ที่วีช่อง NBT</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มทุเลาลง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ จึงขอเตือนให้ระมัดระวัง โฆษณาในลักษณะที่เป็นเท็จ โดยเฉพาะการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรค ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ หากตรวจพบจะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต</p>	-
<p>เลือกรับข่าวสกัดเครียดสะสม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เผย ความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนกทม.และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม เป็นเพียงความเครียดระยะสั้น ซึ่งเมื่อเกิดความเครียดกับสถานการณ์ฝนตก ควรมีการวางแผนจัดการกับสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านหรือที่พัก หรือวางแผนการเดินทาง ทั้งนี้ ควรเลือกรับข่าวสารเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่ควรที่จะรับข่าวสารอื่นๆที่เกินความจำเป็น เพื่อป้องกันความเครียดสะสม</p>	-
<p>สปสข.'ยกสกลนคร' ต้นแบบคัดกรองเด็กสายตาคิดปกติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสข. เผย ความคืบหน้า คค.คัดกรองและการจัดบริการแว่นตา สำหรับเด็กที่มีสายตาคิดปกติในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ โดยสนับสนุนค่าแว่นตาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นมา พบว่าในภาพรวมขณะนี้ยังมีการตรวจคัดกรองสายตาคิดปกติได้ไม่มาก อาจจะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่าง จ.สกลนคร ซึ่งดำเนินการคัดกรองสายตาคิดปกติในเด็กได้อย่างโดดเด่น มีการทำงานอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมมือกันจนสามารถคัดกรองสายตาคิดปกติ ป.1 ได้ 70-80% ของทั้งจังหวัด</p>	-
<p>PREZODE</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.เห็นชอบในหลักการของแถลงการณ์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) และอนุมัติให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในแถลงการณ์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม PREZODE ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกันของประเทศผู้เข้าร่วมข้อริเริ่ม PREZODE เพื่อป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากสัตว์ รวมถึงเฝ้าระวังและลดผลกระทบ และการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การรับมือตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว</p>	-
<p>ชูความฉลาดเคลื่อนทางยาเป็นศูนย์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เผย สรพ.ร่วมกับ สธ. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 4 และ วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Medication Safety : Medication Without Harm หรือ ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางยาเป็นศูนย์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยวันที่ 17 กันยายนของทุกปี เป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ขณะเดียวกันไทยได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุข</p>	-
<p>อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคาร รพ.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- รัฐบาล อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ของรพ.พัทลุง เพิ่มเติม จำนวน 352 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการต้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดือน ม.ค.2566 ประกอบไปด้วย ห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุ, ศูนย์ฟอกไตเทียม, ห้องผ่าตัด, ศูนย์ดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทย/จีน, ศูนย์การดูแลสุขภาพ และศูนย์ตรวจเช็คสุขภาพ เป็นต้น	

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** | โทร 0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel